



ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๖๔๗๘

ถึง กรม / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / สถาบันพระบรมราชชนก / หน่วยงานของรัฐ
ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข /
องค์การเภสัชกรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ๒) หลักสูตร “อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” และ ๓) หลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” ให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายบุคลากรในสังกัด หน่วยงานละ ๒ คน เข้ารับการอบรมฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การอบรมฯ ให้แก่ผู้สนใจ โดยสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ทุกหลักสูตร จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้ท่านพิจารณามอบหมายบุคลากรในสังกัดจำนวน ๓ คน เข้ารับการอบรมฯ โดยสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ทุกหลักสูตร ผ่านทางแบนเนอร์ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และหากผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถดาวน์โหลดและส่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/sUPr8Wn64> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางมาลี ขุมทอง กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๔๔๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕